

# Chi Phí Khám Phụ Khoa Ở Đà Nẵng Bao Nhiêu Tiền? Cập Nhật Bảng Giá Công Khai 2023

Khám phụ khoa là một phần quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe sinh sản và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn còn lo lắng về chi phí khám phụ khoa. Vậy, chi phí khám phụ khoa Đà Nẵng hết nhiều tiền không? Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa là gì? Chị em hãy cùng theo dõi nội dung chia sẻ dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất.



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

## **KHÁM CHỮA BỆNH PHỤ KHOA**

**SỞ Y TẾ CẤP PHÉP**

- UY TÍN
- AN TOÀN
- CHI PHÍ HỢP LÝ

**GIỜ LÀM VIỆC**  
**7h30 - 20h**  
TẤT CẢ CÁC NGÀY



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

# Tầm quan trọng của khám phụ khoa trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Khám phụ khoa là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Việc khám sức khỏe phụ khoa có thể giúp phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến đường sinh sản, từ đó có thể điều trị kịp thời và hiệu quả. Vậy, khám phụ khoa cần khám những gì? Chi phí khám phụ khoa Đà Nẵng hết nhiều tiền không?

## KHÁM SỨC KHỎE PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?



- 1 Biết được tình trạng sức khỏe chính xác, nhanh chóng
- 2 Đánh giá chức năng sinh sản, sinh lý hiện tại
- 3 Phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua con đường quan hệ
- 4 Khi có kế hoạch mang thai
- 5 Tầm soát sớm một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm có nguy cơ khởi phát.



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

Địa chỉ: 180 Đ. Trần Phú, Phước Ninh,  
Hải Châu, Đà Nẵng

Theo các chuyên gia Sản phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, việc khám phụ khoa không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, cung cấp thông tin và kiến thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Bằng cách hiểu rõ hơn về quy trình khám phụ khoa và tầm quan trọng của nó, phụ nữ có thể tự chủ hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Bệnh cạnh đó, việc khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe sinh sản, từ đó giúp ngăn chặn các bệnh lý phức tạp hơn, tăng cơ hội điều trị thành công và giữ gìn sức khỏe toàn diện cho phụ nữ.



Thông qua việc nắm vững thông tin về việc khám phụ khoa, phụ nữ có thể tăng cường nhận thức về sức khỏe, tạo động lực để thực hiện định



kỳ khám sức khỏe sinh sản và đối mặt với các vấn đề sức khỏe một cách tự tin và tích cực.

## Chi phí khám phụ khoa Đà Nẵng và các yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá khám phụ khoa

Khám phụ khoa là một việc làm cần thiết đối với tất cả chị em phụ nữ, thông qua việc thăm khám và kiểm tra sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm. Tuy nhiên, chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền là vấn đề được nhiều chị em quan tâm.



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
V Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

**Khám phụ khoa**  
**BAO NHIÊU**  
**TIỀN ?**

**Chi phí khám**

**0827 750 966**

Theo các chuyên gia đầu ngành, chi phí khám phụ khoa Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

## **Tình trạng sức khỏe (mức độ bệnh lý)**

Tình trạng sức khỏe của người bệnh là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa. Nếu người bệnh không mắc bệnh lý nào, chi phí khám phụ khoa chỉ dừng lại ở phí thăm khám lâm sàng, khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu người bệnh có dấu hiệu bất thường hoặc mắc bệnh lý phụ khoa, chi phí khám phụ khoa ở Đà Nẵng sẽ tăng lên do phải thực hiện thêm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị,...



**0827.750.966**

**Tư vấn miễn phí**

## **Bệnh lý phổ biến và chi phí khám phụ khoa**

- **Viêm âm đạo:** Đây là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ. Nguyên nhân gây ra viêm âm đạo có thể do nhiễm khuẩn nấm hoặc vi khuẩn. Chi phí

khám và điều trị viêm âm đạo khoảng từ 500.000 - 1.500.000 đồng, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh.

- **Viêm cổ tử cung:** Đây là căn bệnh phụ khoa nguy hiểm, gây ra nhiều biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chi phí khám và điều trị viêm cổ tử cung khoảng từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh.

- **Ung thư cổ tử cung:** Đây là căn bệnh nguy hiểm nhất ở phụ nữ, có thể gây ra tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chi phí khám và điều trị ung thư cổ tử cung khoảng từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh.



Những người có tình trạng sức khỏe không tốt, bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, hay bệnh mãn tính... cũng có nguy cơ mắc các bệnh lý phụ khoa cao hơn và chi phí khám và điều trị của họ cũng sẽ cao hơn.

Những người đã từng mắc các bệnh lý phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, ung thư cổ tử cung,... cũng có nguy cơ tái phát bệnh cao hơn và chi phí khám và điều trị của họ cũng sẽ cao hơn.

## **Các hạng mục cần xét nghiệm**

Danh mục xét nghiệm là yếu tố quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa ở Đà Nẵng. Tùy vào tình trạng sức khỏe và yêu cầu của bác sĩ, danh mục xét nghiệm có thể bao gồm các hạng mục sau:

- Khám lâm sàng bao gồm khám tổng quát, khám bộ phận sinh dục, khám phụ khoa,... Những xét nghiệm này giúp bác sĩ đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe của người bệnh.



## QUY TRÌNH KHÁM PHỤ KHOA CHUẨN THEO BỘ Y TẾ



Khám lâm sàng bộ phận sinh dục ngoài



Khám bộ phận sinh dục bằng dụng cụ chuyên dụng



Siêu âm & xét nghiệm



Kết luận và tư vấn điều trị

**HOTLINE: 0827 750 966**

- Xét nghiệm máu là một trong những xét nghiệm cơ bản nhất khi đi khám phụ khoa. Các xét nghiệm máu bao gồm xét nghiệm tổng phân tích máu, xét nghiệm hormone sinh dục,... Những xét nghiệm này giúp bác sĩ đánh giá được tình trạng sức khỏe của người bệnh từ mặt chức năng của cơ thể.

- Xét nghiệm nước tiểu bao gồm xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, xét nghiệm nước tiểu tìm vi khuẩn,... Những xét nghiệm này giúp bác sĩ



đánh giá tình trạng chức năng của đường tiết niệu, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ quan sinh dục phụ nữ.



## **Bác sĩ tư vấn và giải đáp trực tuyến**

- Xét nghiệm dịch âm đạo bao gồm xét nghiệm dịch âm đạo tìm vi khuẩn, nấm,... Những xét nghiệm này sẽ giúp bác sĩ đánh giá được tình trạng sức khỏe âm đạo và phát hiện các bệnh lý phụ khoa.
- Xét nghiệm Pap giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Đây là một trong những xét nghiệm quan trọng nhất khi đi khám phụ khoa chị em phụ nữ cần lưu ý.
- Siêu âm là một kỹ thuật hình ảnh y tế không xâm lấn, giúp bác sĩ xem xét và chẩn đoán các bệnh lý trong cơ thể. Các loại siêu âm thường được sử dụng trong khám phụ khoa bao gồm:

+ Siêu âm ổ bụng: giúp kiểm tra các bệnh lý về buồng trứng, tử cung,...

+ Siêu âm đầu dò âm đạo: giúp kiểm tra tình trạng sức khỏe của tử cung, buồng trứng,...

**KHI BẠN CÓ THẮC MẮC?**

*Click* **LIÊN HỆ NGAY**

**TƯ VẤN MIỄN PHÍ**

**BÁC SĨ CHUYÊN KHOA**



**Lưu ý:** Không phải bất cứ bệnh nhân nào khi đi khám phụ khoa cũng phải thực hiện hết các xét nghiệm nêu trên. Tùy theo tình trạng sức khỏe, những triệu chứng bệnh nhân đang gặp phải mà bác sĩ sẽ chỉ định loại xét nghiệm phù hợp để phục vụ cho việc chẩn đoán và chữa trị bệnh.

## **Phương pháp điều trị**

Phương pháp điều trị cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền hiện nay. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý phụ khoa mà bác sĩ sẽ chỉ định

phương pháp điều trị phù hợp. Các phương pháp điều trị thường được sử dụng bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai, phẫu thuật,... Chi phí điều trị sau khi khám phụ khoa bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào từng phương pháp và tình trạng sức khỏe của người bệnh.

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

**CHỮA VIÊM PHỤ KHOA  
NHƯ THẾ NÀO?**

**0827.750.966** Tư vấn miễn phí

## Địa chỉ khám phụ khoa

Địa chỉ khám chuyên khoa cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền. Thông thường thì các phòng khám chuyên

khoa sẽ có chi phí khám phụ khoa đắt hơn so với các phòng khám tư nhân hay bệnh viện công. Nguyên nhân chính là do phòng khám tư nhân thường mang đến cho người bệnh sự tiện nghi, chất lượng dịch vụ cao cấp và trang thiết bị hiện đại. Việc chọn địa chỉ khám phụ khoa sẽ tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính của từng người.



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**

*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*



## *Viêm nhiễm phụ khoa*

- 1 Tư vấn khám lâm sàng phụ khoa
- 2 Xét nghiệm dịch âm đạo
- 3 Xét nghiệm Chlamydia
- 4 Xét nghiệm Gono tìm vi khuẩn lậu
- 5 Tổng phân tích nước tiểu
- 6 Soi cổ tử cung



<b>Loại cơ sở y tế</b>	<b>Chi phí khám phụ khoa (đồng)</b>
Phòng khám tư nhân	500.000 - 1.000.000
Bệnh viện công	200.000 - 500.000
Bệnh viện đa khoa	150.000 - 300.000
Bệnh viện chuyên khoa	300.000 - 600.000

Như vậy, việc chọn địa chỉ khám sẽ đồng thời ảnh hưởng đến chi phí mà bạn phải chuẩn bị khi đến khám phụ khoa. Ngoài ra, chi phí khám phụ khoa còn phụ thuộc vào chuyên khoa của bác sĩ. Các bác sĩ chuyên khoa cao cấp sẽ có mức giá cao hơn so với các bác sĩ chuyên khoa trung bình.



CHAT FACEBOOK



GỌI CHO BÁC SĨ

## Các gói khám phổ biến

Khi đến khám phụ khoa, bạn có thể lựa chọn từ các gói khám cơ bản, gói khám tổng quát đến gói khám chuyên sâu tùy thuộc vào nhu cầu và tình trạng sức khỏe của mình. Mỗi gói khám sẽ có những dịch vụ khám và xét nghiệm cụ thể, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí khám phụ khoa. Trong đó:

- **Gói khám cơ bản:** Đây là gói khám phổ biến với các hạng mục khám lâm sàng cơ bản như khám tổng quát cơ thể, khám vùng kín, khám bộ phận sinh dục. Ngoài ra, gói này còn bao gồm các xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm khí hư, xét nghiệm dịch tiết âm đạo. Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền cho gói khám cơ bản thường dao động từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng tại các cơ sở y tế.

- **Gói khám tổng quát:** Gói khám này thường đưa ra kết quả toàn diện về tình hình sức khỏe phụ nữ với các xét nghiệm cụ thể và khám sàng lọc một cách kỹ lưỡng, giúp phát hiện sớm các

vấn đề về sức khỏe sinh sản. Bảng giá khám phụ khoa đối với gói khám tổng quát thường dao động từ 3-4 triệu đồng, tùy vào từng cơ sở y tế áp dụng.

Gói khám phụ khoa  
**Chất lượng cao**

**210k**

Giá gốc: 800k

Giảm ngay  
**30%**  
Phí thủ thuật  
phí điều trị

Miễn phí  
**100%**  
Phí khám ban đầu

Sức khỏe vàng  
tháng tri ân

- **Gói khám chuyên sâu:** Đây là gói khám dành cho những trường hợp cần kiểm tra chi tiết và chẩn đoán sâu hơn về tình hình sức khỏe phụ khoa, thường được áp dụng trong trường hợp cần theo dõi hoặc xác định rõ hơn về một vấn đề

sức khỏe cụ thể. Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền đối với các gói khám chuyên sâu có thể dao động từ 5-7 triệu đồng.

**Giảm ngay**  
**30%**  
Chi Phí thủ thuật  
Chi phí điều trị

khám phụ khoa  
**6 hạng mục**  
**210<sup>k</sup>**  
Giá gốc: 800k

Miễn Phí  
**100%**  
Chi phí khám  
lâm sàng

24/7 0827 750 966

**Địa chỉ khám phụ khoa uy tín, chất lượng với chi phí tiết kiệm nhiều ưu đãi**



Việc khám phụ khoa là một phần không thể thiếu trong việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Do đó, chị em không nên để vấn đề khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền trở thành rào cản lớn đối với quyết định của mình. Bằng việc tìm hiểu và lựa chọn đúng địa chỉ khám cũng như gói khám phù hợp, chị em có thể tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ và sự an tâm về sức khỏe của mình. Hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu bằng việc lựa chọn khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

## ĐỊA CHỈ KHÁM & ĐIỀU TRỊ PHỤ KHOA - BỆNH XÃ HỘI

ĐƯỢC SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG CẤP PHÉP

ĐƠN VỊ Y TẾ

CHUYÊN KHOA HÀNG ĐẦU

TẠI ĐÀ NẴNG



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới

Địa chỉ: 180 Đ. Trần Phú, Phước Ninh,  
Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng là địa chỉ khám bệnh phụ khoa uy tín được Sở Y tế Đà Nẵng cấp phép hoạt động cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong đó, chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính cho phụ nữ là một trong những thế mạnh nổi bật của phòng khám.

## Quy trình khám phụ khoa

Quy trình khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng diễn ra một cách bài bản và chuẩn khoa học theo các bước sau:



01	Khai thác thông tin tiền sử bệnh
02	Kiểm tra bên ngoài vùng kín
03	Kiểm tra âm đạo
04	Xét nghiệm dịch âm đạo
05	Kiểm tra tử cung
06	Xét nghiệm
07	Tư vấn và điều trị, hẹn tái khám



## **Bước 1: Thăm hỏi bệnh sử**

Bác sĩ sẽ tiến hành thăm hỏi để thu thập thông tin về tiền sử bệnh lý, tiền sử gia đình, đời sống tình dục, tiền sử kinh nguyệt và các triệu chứng hiện tại của bệnh nhân. Thông tin thu thập được sẽ giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề cần được chú ý trong quá trình khám.

## **Bước 2: Khám lâm sàng**

Sau khi thu thập thông tin bệnh sử, bác sĩ sẽ tiến hành khám lâm sàng các cơ quan sinh dục ngoài, bao gồm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung và tử cung. Qua việc kiểm tra này, bác sĩ có thể đánh giá được sự bất thường hay dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe sinh sản có thể đang ảnh hưởng đến bệnh nhân.

## **Bước 3: Xét nghiệm**

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm bổ sung nhằm kiểm tra và đánh giá chi tiết hơn về

tình trạng sức khỏe sinh sản của bệnh nhân. Các loại xét nghiệm thường được thực hiện bao gồm:

<b>Loại xét nghiệm</b>	<b>Mô tả</b>
Xét nghiệm Pap smear	Lấy mẫu tế bào cổ tử cung để phát hiện ung thư cổ tử cung.
Xét nghiệm HPV	Kiểm tra virus HPV gây ung thư cổ tử cung và mụn cóc ở bộ phận sinh dục.
Xét nghiệm Trichomonas	Kiểm tra nhiễm trùng Trichomonas âm đạo.
Xét nghiệm Chlamydia	Kiểm tra nhiễm trùng Chlamydia âm đạo.
Xét nghiệm Gonorrhea	Kiểm tra nhiễm trùng Gonorrhea.

Việc thực hiện các xét nghiệm này giúp bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác hơn về tình trạng sức



khỏe sinh sản của bệnh nhân, từ đó đưa ra các phương án điều trị và tư vấn phù hợp.

**VIÊM ÂM ĐẠO**

**VIÊM CỔ TỬ CUNG**

**VIÊM LỘ TUYẾN CỔ TỬ CUNG**

**NẮM ÂM ĐẠO**

**CHỮA MÃI KHÔNG KHỎI**  
**ĐỪNG LO ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP CHO BẠN**

**CLICK NGAY**

**Chi phí khám phụ khoa minh bạch, hợp lý với nhiều ưu đãi**

Tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, mọi chi phí thăm khám, xét nghiệm và điều trị bệnh lý phụ khoa đều được niêm yết công khai và minh bạch theo quy định của Sở Y tế Đà Nẵng, tuyệt đối không xảy ra tình trạng chặt chém hay

thu thêm tiền của bệnh nhân. Mọi vấn đề liên quan đến giá khám phụ khoa Đà Nẵng và chữa bệnh sẽ được bác sĩ tư vấn và trao đổi trước với bệnh nhân. Khi bệnh nhân đồng ý mới áp dụng thực hiện các dịch vụ thăm khám tiếp theo.

**Gói khám Phụ khoa**

**CHUYÊN SÂU**

**210.000đ**



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**

*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

**MIỄN PHÍ**

**100%** KHÁM  
LÂM SÀNG

**-30%** PHÍ  
THỦ THUẬT

**-30%** PHÍ  
ĐIỀU TRỊ



**LƯU Ý**

**ĐẶT LỊCH HẸN  
ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI**

**ĐỊA CHỈ: 180 Đ. TRẦN PHÚ, PHƯỚC NINH, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG**

Bên cạnh đó, phòng khám còn liên tục có những chương trình ưu đãi và giảm giá khám phụ khoa Đà Nẵng bệnh cho bệnh nhân thông qua các gói khám phụ khoa từ cơ bản đến nâng cao.

## GÓI KHÁM PHỤ KHOA

Hạng mục	Giá dịch vụ	Giá gốc	Giá gói
Khám lâm sàng	100.000	800.000	210.000
Siêu âm tử cung, buồng trứng	300.000		
Soi tươi dịch âm đạo	100.000		
Công thức máu	100.000		
Tổng phân tích nước tiểu	100.000		

Định tính HCG (test nhanh)	100.000		
Chi phí thủ thuật			30%
Chi phí điều trị			30%

Không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ, khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng còn có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp chị em trải nghiệm khám chữa bệnh tốt nhất.

## **Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm**

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng có đội ngũ bác sĩ phụ khoa chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản. Các bác sĩ tại Phòng khám luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu và cam kết mang lại cho chị em kết quả tốt nhất trong quá trình điều trị. Từ



đó giúp chị em có thể tiết kiệm được chi phí khám phụ khoa ở Đà Nẵng.



**ĐỘI NGŨ  
BÁC SĨ**

**PHỤ KHOA**

**UY TÍN - CÓ TÂM - CÓ TÂM**

**Trực tuyến 24/7  
0827.750.966**

## Hệ thống trang thiết bị hiện đại

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cũng được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất, đảm bảo cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý phụ khoa được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất. Các trang thiết bị tiêu biểu tại Phòng khám gồm:



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tầm Thế Giới*

# **HỆ THỐNG MÁY MÓC TỐI TÂN** **TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**



Địa chỉ: 180 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

- Máy siêu âm đa chức năng 4D
- Máy soi cổ tử cung hồng ngoại
- Máy laser CO2

Hệ thống thiết bị y tế tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đều được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép sử dụng đảm bảo an toàn và chính xác nhất cho bệnh nhân.



# Không gian khám chữa bệnh thoải mái, tiện nghi

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng được thiết kế với không gian rộng rãi, thoáng mát, mang đến cho chị em cảm giác thoải mái và thư giãn khi đi khám phụ khoa.

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
Y Đức Hàng Đầu - Vườn Tầm Thế Giới

## BÁC SĨ TƯ VẤN ONLINE

- ✓ Hoạt động 24/7
- ✓ Tiện lợi, Hiệu quả
- ✓ Bảo mật thông tin

Bác sĩ tư vấn miễn phí  
**0827.750.966**

## Dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản

Các bác sĩ phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng sẽ tư vấn cho chị em về các

vấn đề sức khỏe sinh sản, chi phí khám phụ khoa cụ thể giúp chị em có kiến thức để chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn. Một số vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản mà các bác sĩ phụ khoa có thể tư vấn gồm:

## **GÓI KHÁM TẦM SOÁT SỨC KHỎE PHỤ KHOA**



**PHÁT HIỆN SỚM  
CÁC DẤU HIỆU  
GÂY BỆNH &  
TĂNG HIỆU QUẢ  
ĐIỀU TRỊ**



**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG**  
*Y Đức Hàng Đầu - Vươn Tâm Thế Giới*

**Địa chỉ: 180 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng**

- Chọn phương pháp tránh thai phù hợp như bao cao su, thuốc tránh thai hoặc các loại thiết bị



tránh thai như cốc đặt âm đạo hay que đặt dưới da.

- Chăm sóc sau sinh hoặc nạo phá thai, giúp phục hồi tử cung nhanh chóng và đảm bảo sức khỏe của sản phụ.

- Nếu chị em có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến sức khỏe sinh sản hay các bệnh lý phụ khoa khác, các bác sĩ phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng sẽ tư vấn, chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

*Hẹn ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi*

- ◆ Đặt hẹn online không phải chờ đợi
- ◆ Thông tin bệnh nhân bảo mật
- ◆ Thời gian khám bệnh nhanh chóng
- ◆ Đặc biệt chỉ 1 bác sĩ - 1 bệnh nhân

**HẸN NGAY**

*Thời gian khám bệnh*

**7:30 - 19:30**  
**T2 - CN**

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp chị em phụ nữ biết được chi phí khám phụ khoa ở Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền để có kế hoạch chủ động về kinh phí khi có nhu cầu khám bệnh phụ khoa. Đồng thời lựa chọn được cho mình một địa chỉ khám phụ khoa uy tín với giá khám phụ khoa Đà Nẵng hợp lý nhất.

Nếu còn có băn khoăn hay thắc mắc gì thêm về vấn đề chi phí khám phụ khoa ở Đà Nẵng hết bao nhiêu tiền hay bảng giá khám phụ khoa mới nhất hiện nay, xin vui lòng chọn [\*\*TƯ VẤN TRỰC TUYẾN\*\*](#), hoặc gọi điện thoại đến số hotline [\*\*0827 750 966\*\*](#) để được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

**BẠN CÓ THỂ XEM:**

- [Tìm hiểu và Ung Thư Vú và nguyên nhân gây bệnh](#)
- [TOP 5 địa chỉ khám phụ khoa uy tín, chất lượng tại Đà Nẵng](#)

- Tìm hiểu chi phí khám phụ khoa 210K tại Đà Nẵng